



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. คำรับรองระหว่าง

นายบรรจง สุกรีธา

เลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้รับคำรับรอง

นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๓. รายละเอียดของคำรับรองได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดำเนินการตามเป้าหมาย ดังที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
๔. ข้าพเจ้า นายบรรจง สุกรีธา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดำเนินการตามเป้าหมาย และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
๕. ข้าพเจ้า นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับ นายบรรจง สุกรีธา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำกับดูแลว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล)

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
รักษาราชการแทน
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(นายบรรจง สุกรีธา)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)

KPI	ตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย และ ผลงาน ⁽¹⁾ ปี 2564	เป้าหมาย ปี 2565
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)				
1	<u>ยุทธศาสตร์ สมอ./แผนปฏิบัติงาน สมอ.</u> จำนวนระบบการให้บริการด้วยดิจิทัลเพิ่มขึ้น	ระบบ	15 <u>53</u>	15
2	<u>แผนปฏิบัติงาน สมอ.</u> ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ (Joint KPI) (กค., สก., ศส., กป.)	เรื่อง	1,200 <u>1,884</u>	1,200
3	<u>ยุทธศาสตร์ สมอ.</u> ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการที่เพิ่มขึ้น/ที่ปรับปรุง	ร้อยละ	85.00 <u>86.00</u>	85.00
4	<u>มติคณะรัฐมนตรี</u> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ⁽²⁾	ร้อยละ	100.00 <u>87.94</u>	100.00
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)				
5	<u>มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ</u> ความสำเร็จของการพัฒนาเป็นระบบราชการ 4.0 (Joint KPI) (ทุกกอง)	คะแนน	397.13 <u>400.00</u>	418.26
6	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตเป็นเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ (Joint KPI) (กค., ศส.) ⁽³⁾	ร้อยละ	-	100.00
7	<u>แผนปฏิบัติงาน สมอ.</u> พัฒนานวัตกรรม/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน	เรื่อง	1 <u>1</u>	1

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

⁽²⁾ นับเฉพาะงบดำเนินงานในส่วนที่กอง/สำนัก/ศูนย์ ได้รับจัดสรร

⁽³⁾ กค. ดำเนินการในส่วนของระบบ (ซอฟต์แวร์) ศส. ดำเนินการในส่วนของครุภัณฑ์ (ฮาร์ดแวร์)